



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
เลขรับ ๗๒๒๕๖
รับวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๕๖

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๓๖

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๗/ ๖๕๕๗๕ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง
 เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
 ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใกล้ถึงนี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อย นิยมมอบหรือเรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิก ในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการ ในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้อง กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นั้น

กรมอนามัย เห็นความสำคัญต่อมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ข้างต้นจึงนำหลักการมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กรมอนามัย ด้วยการสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาลของข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการกรมอนามัย ดังนี้

๑. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวข้าราชการการเมือง ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกรมอนามัยและผู้บังคับบัญชาด้วย

๒. การเรียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหา ของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

๑๐. ส.ก. ในรอกถ่ายตรา + ส.ก. + ส.ก.
 - รับ website กรมฯ + ส.ก. + ส.ก. + ส.ก.
 - ๑๖๒ (๗๓๖) ส.ก. + ส.ก. + ส.ก.
 30๕๓๕๙

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
 รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาการแทน
 อธิบดีกรมอนามัย



ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ใกล้ถึงนี้ ข้าราชการชั้นผู้น้อย นิยมมอบหรือเรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพตมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ถือปฏิบัติว่า ข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัว ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง โดยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพตติดนเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นั้น

กรมอนามัย เห็นความสำคัญต่อมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว ข้างต้นจึงนำหลักการมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบในวงราชการกรมอนามัย ด้วยการสร้างค่านิยมมธยัสถ์ของข้าราชการ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริตและประพตมิชอบในวงราชการกรมอนามัย ดังนี้

๑. ในกรณีประสงคจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือ การลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในสังกัดกรมอนามัยและผู้บังคับบัญชาด้วย

๒. การเรียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญ ให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย